



# สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ร่าง พ.ร.บ.โรค NCDs</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมควบคุมโรค ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. .... วันที่ 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 68 โดยถามถึงเนื้อหาในกฎหมายที่กังวลถึงหากฝ่าฝืนข้อกำหนดจะมีโทษปรับสูงสุด 5 หมื่นบาท ว่า หลังจากปิดรับฟังความเห็นแล้วยังมีอีกหลายขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมความเห็นเสนอต่อ รมว.สร. ลงนามเห็นชอบเสนอต่อ ครม. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไป ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปี สำหรับประเด็นมาตรา 22 ที่ให้สถานประกอบการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการ โดยมีบทลงโทษชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 5 หมื่นบาท นั้น จะมีการหารืออีกหลายประเด็น ซึ่งจะต้องมีกฎหมายลูกออกมารองรับ</p>	-
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>แต่งตั้งเลขาธิการ สพฉ.คนใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, hfocus, thecoverage, thaitabloid, The Reporters)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคกก.การแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) มีมติเลือกนายพิเชษฐ หนองช้าง เป็นเลขาธิการ สพฉ.คนใหม่ ดำรงตำแหน่ง 2568-2572 แทน ร.อ.อ.อัจฉริยะ แพงมา ซึ่งจะครบวาระวันที่ 31 มี.ค.68 และเห็นชอบผลสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษปรับทางปกครอง กรณีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานฝ่าฝืนปฏิบัติการฉุกเฉินนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ ได้ลงโทษปรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานมูลนิธิเพชรเกษม (ยโสธร) 50,000 บาท มูลนิธิเพชรเกษม (ประจวบคีรีขันธ์) 50,000 บาท และผู้ปฏิบัติการในสังกัดทั้ง 2 ราย รายละ 50,000 บาท.</p>	-
<p><b>สร. จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, theagendathai, TNN)</p> <p>- นายกองตรี ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมต.สร. เปิดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2568 ระบุ แนวคิดเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีมาตั้งแต่สมัยที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็น รมว.ยธ. โดยได้จัดทำ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยฯ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เมื่อมาเป็น รมว.สร. ได้มอบหมายให้ตนรับเรื่องร้องทุกข์ของ สธ. ทำให้เห็นปัญหา คือ บุคลากรทางการแพทย์-อสม. หรือมีภารกิจมาก อาจดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง หรือเกิดข้อผิดพลาดจนฟ้องร้องเป็นคดีความ ตนจึงเสนอ รมว.สร. ให้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย สธ. ขึ้น โดยใช้ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ มาขับเคลื่อน ซึ่งจะช่วยลดการฟ้องร้อง สร้างความเข้าใจกับคู่กรณี ลดภาระแพทย์พยาบาล และจะได้ไม่ต้องกังวลกับคดีฟ้องร้อง เพราะมีศูนย์ฯ คอยช่วยเหลือ</p>	-
<p><b>ข้อมูลแพลตฟอร์ม A-MED รว้ไหล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thebangkokinsight, isranews, sondhitalk, thecoverage, moneyandbanking, Unity News, news1live, amarintv, workpointnews, thailandplus, fm91, voicetv, TNN)</p>	-



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

-นพ.อารยะ ไช่มุกด์ ผอ.ศทส. ซึ่งแจ้งกรณีกระแสข่าวว่ามีเว็บมีดประกาศขายข้อมูลพร้อมให้ดาวน์โหลด 8.31 GB ระบุ เป็นข้อมูลของแพลตฟอร์ม A-MED Care Plus ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีระบบเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ด มีระบบ API ที่เชื่อมต่อกับระบบ Health Link และระบบเบิกจ่ายบริการสุขภาพ (e-Claim) ของ สปสช. ซึ่ง สธ. ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ทาง สวทช. ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ต้องการให้ผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยบริการภายใต้กำกับของ สธ. หลุดออกไปทางช่องทางนี้หรือไม่ เนื่องจากช่วงเวลานี้กำลังมีการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลที่ สปสช. เชื่อมกับ สภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาการแพทย์แผนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., thereporters, news1live, sondhitalk, thecoverage, thebangkokinsight, posttoday, hfocus, thaiger, pantip, pptv, thaipbs) เพจสรยุทธ์

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง สปสช. เผย ได้รับแจ้งจาก สวทช. ถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ในช่วง มี.ค.68 พบข้อมูลที่โดนจารกรรมประมาณ 1.3 แสนรายการที่อาจจะถูกเข้าถึงได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ จากขั้นตอนในช่วงที่มีการคัดลอกข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลชั่วคราวสำหรับการประมวลผลรายงาน ส่งให้กับคลินิกแพทย์แผนไทย ชุมชนอบอุ่นเท่านั้น ซึ่งเป็นระบบเดียวที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบใดเลย จึงทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยบริการทั้งหมด และไม่มีผลกระทบต่อระบบ A-MED Care Plus และระบบที่มาเชื่อมโยงกับ A-MED Care Plus รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อระบบการเบิกจ่ายกับ สปสช.

-ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สวทช. กล่าวขอภัยต่อผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันระบบได้ภายใน 1 ชม. หลังจากได้รับแจ้งจาก สกมช. โดยย้ายฐานข้อมูลชั่วคราวสำหรับการประมวลผลรายงานให้มาอยู่ในคลาวด์ภาครัฐ (GDCC) ที่มีความปลอดภัยและมั่นคงสูงแทน และจะนำบทเรียนดังกล่าวมาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

## บุรีไฟฟ้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (hfocus, thaitodaynews, one 31, thereporters)

- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กรม คร. พบผู้ป่วยปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุเฉลี่ยเพียง 15 ปี บางรายอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพและยังเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptv

- เสนอบทความ บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายและการบังคับใช้ที่ยังคงเป็นข้อถกเถียง โดยเฉพาะการใช้งานในเด็กและเยาวชน โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ อดีตรมช.สธ. กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้ความรู้และให้ความสำคัญกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชน ชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องของความเท แต่ทำให้เกิดการเสพติดและบั่นทอนสุขภาพ ส่วนการควบคุมการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการโฆษณา ต้องใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ อย. มาควบคุม หัวใจสำคัญคือการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายจะทำให้การเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ยากที่สุด

- ทนายเกิดผล แก้วเกิด เผยว่า ต้องออกกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งกฎหมายห้ามจำหน่ายก็เพียงพอแล้ว ส่วนเยาวชนก็ต้องว่ากล่าวตักเตือน หรือถูกปรับตามความจริง เพราะการที่เยาวชนสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องที่สมควร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ

- เสนอบทความ ว่า ปัจจุบัน มีงานวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การศึกษาของสถาบันชีวการแพทย์และการแพทย์ สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน เพิ่มความเสี่ยงถึง 2 เท่า ต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน จึงมีความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้อย่างต่อเนื่อง นานเกิน 3 ปี จึงเป็นหลักฐานชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อนไม่ได้ปลอดภัยกว่าบุหรี่ซิการ์เรต

กรมควบคุมโรคมีนโยบายสำคัญในการลดการป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้น การคงมาตรการห้ามนำเข้า และจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ตอนต้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ไม่สูบบุหรี่ จากการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรการเสพติดนิโคติน และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามนโยบายของรัฐบาล</p>	
<p><b>แนะนำหลัก 5 ถูก อาหารปลอดภัยไม่เสี่ยงโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus, thaipr)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ฤดูร้อนอุณหภูมิโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 35 – 40 องศา เป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น แบคทีเรีย โนโรไวรัส เป็นต้น หากปนเปื้อนอยู่ในอาหารจะทำให้อาหารบูดเสียง่าย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำหลัก “5 ถูก” เพื่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ได้แก่ 1.ซื้อถูกที่ เลือกอาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน 2. ล้างถูกวิธี ทำความสะอาดอาหารสด ผัก ผลไม้ก่อนปรุง 3. ปรุงถูกสุขลักษณะ ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ 4. เก็บถูกต้อง เก็บอาหารสดและปรุงสำเร็จเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา 5. กินถูกหลัก ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"</p>	-
<p><b>รพ.ลำปางโชว์เตียงรังสีรักษา 3 มิติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.มะเร็งลำปาง พัฒนาเตียงต้นแบบ สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ เพื่อลดการยับยั้งตัวของผู้ป่วยให้น้อยที่สุดและให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีตามแผนการรักษาที่แม่นยำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บุคลากร รพ.ลำปาง พัฒนาขึ้นและได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว</p>	-
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพรังสีเทคนิค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- กรม สบส. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.วิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มี.ค.- 9 เม.ย.68 ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย LAW สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ คือ การจัดตั้ง “สภารังสีเทคนิค” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน ดูแลออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค รับรองหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพรังสีเทคนิคของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมในร่างกฎหมาย</p>	-
<p><b>อย. แนะนำโรงงานน้ำแข็ง เร่งตรวจสอบระบบป้องกันแอมโมเนียรั่วไหล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, hfocus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ช่วงฤดูร้อน ความต้องการบริโภคน้ำแข็งเพิ่มสูงขึ้น โรงงานผลิตน้ำแข็งจึงต้องเร่งกำลังการผลิต และใช้ระบบทำความเย็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงเกิดการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งมักเกิดจากความบกพร่องหรือชำรุดของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันเหตุแอมโมเนียรั่วไหล อย. จึงขอแนะนำ 3 ส. 2 ป. คือ ตรวจสอบสภาพ 3 ส ได้แก่ ส. สภาพตัวถัง ส. สายส่ง และ ส. สม่าเสมอ ส่วน 2 ป. ได้แก่ ป. ป้องกันการรั่วไหลของแอมโมเนีย และ ป. ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ อย. ยังได้ร่วมกับ สสจ. ทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำแข็งทุกแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบระบบทำความเย็นและท่อก๊าซแอมโมเนีย รวมถึงการบำรุงรักษาประจำปี หากพบโรงงานใดปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด</p>	
<p><b>การให้บริการห้องพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage,</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สบสช. ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการห้องพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ รร.นนทบุรี วิทยาลัย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น รร.นำร่องแห่งแรกของประเทศ โดยนำระบบการแพทย์ทางไกลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ร.ที่มีอาการเจ็บป่วยได้รับการดูแลวินิจฉัยจากแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้ให้บริการตั้งแต่กลางปี 2567 นร.จะพบแพทย์ผ่านแอป Clicknic ของบริษัท คลินิกเฮลท์ จำกัด ที่ขึ้นทะเบียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นหน่วยบริการกับ สปสช. โดยจะจัดส่งผู้ช่วยพยาบาลให้ประจำที่ห้องพยาบาลของ รร. เพื่อให้บริการเบื้องต้น ชักประวัติและประเมินอาการ ก่อนส่งต่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์</p>	
<p><b>เพิ่มสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, thecoverage, thebetter, hfocus)</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ก.แรงงาน ให้การต้อนรับ ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ นายกทันตแพทยสภา และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมของผู้ประกันตน พร้อมเปิดรับข้อเสนอจากทันตแพทยสภาเพื่อพัฒนาแนวทางร่วมระหว่างสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และมีแผนขยายสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมผู้ประกันตนให้เทียบเท่าสิทธิข้าราชการและบัตรทอง โดยเพิ่มวงเงินค่าทำฟันจาก 900 บาท/ปี เป็น 1,200 บาท/ปี ใช้บริการใน รพ.รัฐได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงขยายเครือข่ายคลินิกและรถทันตกรรมเคลื่อนที่กว่า 15,989 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p><b>องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.สระแก้ว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitabloid, thailandplus)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของ รพ.สระแก้ว จ.สระแก้ว พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อรพ. มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย ให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมที่ รพ.ร่วมพัฒนาชุมชน อาทิ สถานีสุขภาพชุมชน ลดขยะลดภาวะโลกร้อน ที่ สถานีสุขภาพบ้านโนน หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว</p>	
<p><b>กรมเห็นชอบกรอบงบประมาณปี 69</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>-กรม.รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานประมาณเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงินงบประมาณ 3.78 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบปี 68 จำนวน 27,900 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ถึงงบประมาณจะเพิ่มขึ้นจากงบปี 68 แต่เราปรับลดค่าใช้จ่ายประจำปีที่ไม่จำเป็นออก โดยเพิ่มเป็นงบลงทุนมากขึ้น ตลอดจนงบประมาณด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้</p>	
<p><b>ตั้ง กก. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>-นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกสำนักนายกฯ เผย กรม. มีมติเห็นชอบตาม ก.คลัง เสนอแต่งตั้ง กก.ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.67 เป็นต้นไป โดยมีปลัดทุกกระทรวงเป็นกรรมการ</p>	
<p><b>กรมอนุมัติงบสร้าง รพ.ตรัง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, hfocus, songkhlafocus)</p> <p>- น.ส.ศศิกานต์ วัฒนจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า กรม. อนุมัติเพิ่มวงเงินในการก่อสร้าง รพ.ตรัง ในส่วนของอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 284.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 488.1 ล้านบาท และขยายหนี้ผูกพันไปจนถึงปี 2570 โดยให้เบิกจ่ายจาก งบม.รายจ่าย ในปีงบประมาณ. 2567 จำนวน 45.8 ล้านบาท ปีงบประมาณ. 2569-2570 จำนวน 239 ล้านบาท และมีมติให้ สธ. กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของ รพ.ตรัง ให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงาน และใช้จ่ายในงบประมาณ.ตามกรอบระยะเวลาตามกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	
<p><b>กรมไฟเขียวแก้กม.อำนวยความสะดวกลงทุน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด , เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, innnews)</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมกรม. ว่า กรม.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (คปช.) เสนอปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มจากที่เคยมีอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรม.ให้ทุกกระทรวงทบทวนกฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่มีกฎหมายมาแล้ว โดยให้เร่งทำใหม่ และแก้ไขปรับปรุงกฎต่างๆ แล้ววางแผนมาเสนอกรม.ในระยะเวลา 1 เดือนข้างหน้า</p>	

**แผนเด็กปฐมวัย "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม"**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday)

- พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแผนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม" ในส่วนของ 3 เร่ง ได้แก่ เร่งทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็ก ชุมชน และสังคมเร่งสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า และเร่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและกลไกระดับพื้นที่ใกล้ตัวเด็ก ขณะที่ 3 ลด ได้แก่ ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยก่อนวัย 2 ขวบ ลดความเครียด คืบความสุขแก่เด็กปฐมวัย และลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในส่วนของ 3 เพิ่มได้แก่ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา การออกกำลังกาย เพิ่มการเล่นและอ่านนิทานสม่ำเสมอและเพิ่มความรัก ความใส่ใจ และส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัว จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.

**พ.ร.บ.คุ้มครอง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, thaipbs, hfocus)

- นายภาณุวัฒน์ ทองสุข รองเลขาธิการ กสม. เผยที่ประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 25 มี.ค.68 เห็นควรให้ สธ. ทหารีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมมอบหมายให้กรม สบส. และกรมกิจการเด็กฯ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นการรับตั้งครรภ์แทน และให้ก.ดิจิทัลฯ และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตรวจสอบและดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหาหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในช่องทางออนไลน์ รวมทั้งให้กรม สบส. เฝ้าระวังและสอดส่องโฆษณาที่เกี่ยวกับการหาหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนผิดกฎหมายผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ พร้อมแจ้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนฯ หากพบโฆษณาดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

**ฝุ่น PM2.5**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ INN

- นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผอ.สำนักอนามัย กทม. ดำเนินมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษในกรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและลดฝุ่น PM2.5 โดยตรวจประเมินสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นไปแล้ว 2,291 แห่ง จากทั้งหมด 3,365 แห่ง และตรวจสอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จที่ถูกร้องเรียนบ่อยครั้ง พร้อมกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องในช่วงค่าฝุ่นสูง ขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งของ กทม. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และติดตามกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ระหว่าง 8 พ.ย. 66 - 21 มี.ค. 68 พบผู้ป่วยจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งสิ้น 77,529 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, )

-เว็บไซต์ IQAir เปิดเผยคุณภาพอากาศในโลก ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 โลก พบว่าจังหวัดภาคเหนือ พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่สูง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น ในขณะที่ระดับโลก เชียงใหม่ ทะยานติดอันดับ 4 ของโลก

-ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2568 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

**มอบใบประกาศนียบัตรให้ แก่แพทย์แผนไทย2รพ.เป็นศูนย์เวลเนส**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, inn,)

-นพ.ธีรพจน์ พิภน้อย นพ.สสจ.กาญจนบุรี เป็น ปธ.มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์ และโรงพยาบาลไทรโยค เป็นศูนย์เวลเนส ประเภทสถานพยาบาล รับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

<p><b>ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตกทม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, inn, newtv) นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต กทม. ครั้งที่ 1 โดยมี นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะอนุกรรมการสุขภาพจิต กทม. นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและมีความรุนแรงมากขึ้น กทม.พบปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก เช่น ออทิสติก สมาธิสั้น ความเครียด ยาเสพติด รวมถึงในผู้สูงอายุ โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชน บุคลากรทางการแพทย์ ภาคประชาชน และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การดูแลสุขภาพจิตประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ กทม. ต้องการให้มีแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม พร้อมตัวชี้วัดงบประมาณที่ชัดเจน และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน</p>	
<p><b>โรคผิวหนัง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เพจ หมอแล็บแพนด้า, ผจก., nationtv, tnews)</p> <p>- ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก "หมอแล็บแพนด้า" ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก เผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคผิวหนังในไทย ระบุปี 67 มีผู้ป่วย 1.1 แสนราย เสียชีวิต 1.3 หมื่นราย พร้อมแนะวิธีป้องกัน 1. หากจำเป็นต้องทำงานอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ระบายวันให้ออกมาสูดอากาศภายนอกบ้าง 2. รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ 4.สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วยวัณโรค 5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV 6.ลดการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และอย่าใช้สารเสพติด 7. ตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้ามีอาการไอเรื้อรัง มีเลือดปน เบื่ออาหาร ร่างกายผ่ายผอม ให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p><b>โรคอ้วน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- โรคอ้วนเป็นปัญหาระดับโลก โดยประเทศไทย ข้อมูลกรมอนามัย พบ ในปี 67 เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วนกว่า 5.4 แสนคน และวัย 15-18 ปี อ้วนกว่า 2.3 แสนคน ซึ่งหากไม่ควบคุม อาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคต บทความจาก สุพัตรา ฆานประภัสร์ ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์เดอะประชากร.คอม เสนอให้ใช้ ดัชนีมวลกาย (Body Roundness Index - BRI) ซึ่งคำนวณจากส่วนสูงและเส้นรอบเอว แทนค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่อาจไม่สะท้อนภาวะอ้วนลงพุง พบว่า BRI สูงกว่า 6.9 เพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิต 49% โดยมาตรฐานคนเอเชีย แนะนำให้ ผู้หญิงมีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม. ผู้ชายไม่เกิน 90 ซม. แนวทางป้องกันโรคอ้วน คือ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brandinside</p> <p>- The Lancet' วารสารการแพทย์ได้ทำการวิจัยข้อมูลของผู้ใหญ่จาก 204 ประเทศทั่วโลก แล้วพบว่าภายในปี 2050 หรืออีก 25 ปีข้างหน้า 57% ของผู้ชาย และ 60% ของผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาส 'น้ำหนักเกิน' (Overweight) หรือ 'อ้วน' (Obese) คาดการณ์ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีแนวโน้มน้ำหนักเกิน แต่ 1 ใน 3 ของประชากรวัย 5-24 ปี ก็อาจได้รับผลกระทบด้วย_ทั้งนี้ แนวโน้มน้ำหนักเกินที่ทยอยพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้อัตราการป่วยเป็น 'โรคไม่ติดต่อ' เช่น เบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด มากขึ้นตามไปด้วย</p>	
<p><b>เม็ดมะละกอไม่สามารถรักษามะเร็งระยะสุดท้ายได้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1)</p> <p>- ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุกรณีการแชร์คลิปวิดีโอชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเคี้ยวเม็ดมะละกอสุกแล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตาม วันละ 3 เม็ด รักษา มะเร็งระยะสุดท้าย เห็นผลใน 1 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายในคนได้</p>	
<p><b>ชวนตรวจสุขภาพขั้นสูงด้วย MRI ฟรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, hfocuse)</p> <p>- ม.รังสิต ร่วมกับ บ.ไบยา เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพขั้นสูงด้วย MRI ฟรี ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 1 เมย.นี้ โดยจะได้รับการตรวจสุขภาพสมองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงตรวจคอมพิวเตอร์สมองเอ็มอาร์ไอ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชื่อมโยงของสมองส่วนต่างๆ ทราบผลหลังการตรวจรายบุคคลภายใน 14 วัน และปรึกษาการรักษาส่งต่อในกรณีจำเป็นเพื่อรับการดูแลรักษาตามสิทธิ์ มีการตรวจเลือดโปรตีนชั้นพิเศษ วิเคราะห์ส่วนประกอบของเลือดหลายพันชนิด สามารถระบุได้ว่าอยู่ในกลุ่มประชากรปกติหรือไม่ รวมถึงบอกกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต</p>	
<p><b>ชาวบ้านสุดทน โรงงานปลุกกัญชากลิ่นคั่ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3)</p> <p>-ผู้ว่าฯ อุตรธานี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ หลายหน่วยงานบุกตรวจสอบโรงงานปลุกกัญชา หลังชาวบ้านร้องเรียนเดือดร้อนหนัก กลิ่นฉุนและเหม็น 24 ชั่วโมง คนแก่เวียนหัวแทบเดินไม่ได้ เด็กไอจนเป็นก้อนเลือด ด้านเจ้าของหนีหายเข้ากลีบเมฆ ทิ้งแรงงานต่างด้าวให้ถูกจับ ทั้งนี้ทราบว่าโรงงานปลุกกัญชาแห่งนี้เป็นของนายทุนชาวเวียดนาม</p>	
<p><b>จับรัสเซียค้ากัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) ,เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ )</p> <p>-พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิจิต อ.เมืองภูเก็ต เผยว่าได้สนธิกำลังตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ เข้าจับกุมตัวนายอาร์โทม ลอตส์ อายุ 24 ปี ชาวรัสเซีย ได้ที่บ้านในพื้นที่หมู่ 1 ต.วิจิต พร้อมของกลางช่อดอกกัญชาแห้งกว่า 200 ชั่งมูลค่าเกือบล้านบาท แจ้งข้อหาจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และเป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต.</p>	
<p><b>กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเลิกจ้าง 10,000 คน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- รมว.สาธารณสุขสหรัฐ กล่าวถึงแผนการปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งจะเป็นการเลิกจ้างพนักงาน 10,000 คน และลดจำนวนสำนักงานในสังกัด จาก 28 แห่ง เหลือ 15 แห่ง การดำเนินการดังกล่าว จะสามารถช่วยให้กระทรวงประหยัดงบประมาณได้ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ราว 60,984 ล้านบาท) แต่คิดเป็นราว 0.1% เท่านั้น ขณะที่รัฐเทกซัสและรัฐนิวเม็กซิโกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคหัด และวิกฤติการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่ยืดเยื้อมานานหลายปี.</p>	-